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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)   
ครั้งที่  4/2566 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 
   ณ ห้องประชุมประชานิมิต โรงพยาบาลโขงเจียม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
     1.นายธนพล    นาบับ  นายช่างเทคนิคช านาญงาน (สบส.10) 
     2. นายธีระวัฒน์     ยืนยงค์  นายช่างเทคนิคช านาญงาน (สบส.10) 
     3. นายสมชัย                     อุทธา           นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   (สบส.10) 
     4. นายอธิพงศ์         ดาเลิศ  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   (สบส.10) 
     5. นางสาวศภุิสรา   นิลบรรจง         ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
     6. นางสาวสุพรรษา       มหิศยา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
     7. นางสาวรัตนา         ขวานทอง         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
     8. นางกมลพรรณ        เนวลา  นักวิชาการพัสดุ              
     9. นางสาวปิยะพร     พุ่มแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    10.นางสาวทัศนี   สิมพรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    11.นางสาวสมคิด    ค าวงษ์  พนักงานธุรการ 
    12.นายติสรณ์    ชมภูนิช            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    13.นางสาวกนิษฐา  พลอยเพชร พนักงานบริการ 
    14.นายณัชพล  เจริญศรี  นายช่างเทคนิค 
    15.นายธวัตรพงษ์  มาลาค า  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
    16. นายสุขี    ศรีพันธุ์  พนักงานบริการ 
      
-เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
             ประธานฯ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้รับมอบจากผู้อ านวยการกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จากศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 และกล่าวเปิดประชุมโครงการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลและแจ้งวัตถุประสงค์และความเป็นมาโครงการซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียม
ความพร้อมในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และระบบ
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลหรอืสถานบริการทาง
การแพทย์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการ  โดยมีจุดมุ่งหมาย
หลัก คือ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 ทีมตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาลโขงเจียม ประจ าปีงบประมาณ
2566 จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้เข้าด าเนินการในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2566 แล้ว โดยทีม
อาจารย์จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้ลงพ้ืนที่เดินส ารวจงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ได้แก่ 
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ระบบไฟฟ้าและระบบแสง เสียง ความร้อย ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับและ
ระบายอากาศระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบไอน้ า และระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

1.2 หัวหน้าทีมตรวจสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัย กล่าวว่า การตรวจสอบระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลของรัฐเป็นมาตรฐานและเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้บริการมีความ
ปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มารับบริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และมาตรฐานอาคารสถานที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไอน้ า และระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆปี เพ่ือป้องกัน ค้นหาความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและยัง
ไมเ่กิดข้ึน   
   1.3 หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กล่าวว่า การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการ เป็นมาตรฐานและเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือ
ให้บริการมีความปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มารับบริการ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และมาตรฐานอาคารสถานที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า 
ระบบป้องกันด้านวิศวกรรมการแพทย์ ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไอน้ า และ
ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆปี เพ่ือป้องกัน ค้นหาความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และยังไม่เกิดขึ้น   
        1.4.เอกสารรายงานผลการตรวจระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จะด าเนินการ
จัดส่งให้ภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษรและในปีงบประมาณ 2566 จะไม่มีการคิดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยแล้ว แต่ทางศูนย์ฯ จะขอสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง   
ค่าวิทยากรและค่าท่ีพักจากโรงพยาบาล 
 
  -มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
           -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธานในที่ประชุมฯ กล่าวขอบคุณทางทีมจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ที่ได้อนุเคราะห์
ร่วมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลครั้งนี้ และทางโรงพยาบาลโขง
เจียมจะน้อมรับค าแนะน า ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยจากการ
รับบริการรักษาพยาบาล 

-มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ   

-ไม่มี  
 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
                                                                 
          ลงชื่อ.............. ................ผูบ้ันทึกการประชุม 

                              (นางกมลพรรณ  เนวลา) 
            ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
                                                                          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

  
  ลงชื่อ.....................................ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
         (นายสิทธิพงษ ์ อุ่นทวง) 

       นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง  
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
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